

กฎหมายกับการปฏิบัติในสังคมไทย



กฎหมายที่ประกาศใช้ในสังคมไทยเกือบทุกฉบับ มีมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ใช้ในสังคมที่เจริญแล้ว แต่ปัญหาของสังคมไทยเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่มักเลือกปฏิบัติใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมในแต่ละกรณี

ยกตัวอย่างเช่น เคยมีผู้ทำผิดกฎหมายเมื่อถูกตำรวจจับก็ประกาศว่า “มึงรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใคร?” ผลคือ ไม่ถูกลงโทษ รวมทั้งอีกหลาย ๆ กรณี เพราะเป็นสังคมที่เงินและอำนาจซื้อได้เกือบทุกอย่างอย่างซื้อได้แม้แต่ผู้ที่เป็นตัวแทนของปวงชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเฉพาะในทางการเมืองซื้อทั้งคนและแม้กระทั่งพรรคการเมือง หรือที่เรียกว่า “ซื้อยกแข่ง” ผลดังกล่าวจึงก่อให้เกิดวิบัติมาจนทุกวันนี้

อย่างไรก็ดี เรื่องที่จะกล่าวถึงในวันนี้ คือ เรื่องความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเสพของมีนเมาที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมกับผู้ไร้รถใช้ถนนที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้

เกือบทุกกรณีที่เกิดขึ้น เกิดจากความรับผิดชอบทั้งของผู้ก่อเรื่องและผู้รักษากฎหมาย กล่าวคือ ในประเทศสวีเดนมีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดื่มมีนเมา การขายเครื่องดื่มมีนเมาที่มีดีกรีสูงจะขายได้เฉพาะในร้านที่กำหนดเท่านั้น ส่วนร้านขายอาหารก็จะกำหนดให้ร้านที่มีใบอนุญาตให้ขายได้ แต่ห้ามขายให้เยาวชน (เว้นแต่ถ้าเยาวชนอายุ 17 ปี ที่ไปกับบิดามารดา) และที่สำคัญ คือ ถ้าลูกค้าไม่ว่าอายุเท่าใด ถ้าแสดงอาการมีนเมาทางร้านจะต้องหยุดขายและจะให้ออกจากร้าน มิฉะนั้นจะมีความผิดอย่างรุนแรง รวมทั้งรถสาธารณะ (รถประจำทาง หรือรถไฟฟ้า) จะ

ไม่ให้บุคคลดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้จะห้ามมิให้นำเครื่องดื่มมีนเมาที่เปิดขวดแล้วไปในรถทุกชนิด

อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้

ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในสังคม รวมทั้งต้องมีและใช้กฎหมายที่รุนแรงไม่ใช่โทษสถานเบาหรือลงโทษแต่รอการลงอาญา

สำหรับประเทศไทยนั้น ใครขอนำเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟัง กล่าวคือ บริเวณรอบสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่ง จะมีร้านขายเครื่องดื่มมีนเมาตั้งอยู่โดยรอบ เพราะนักศึกษาเป็นลูกค้าสำคัญ

เมื่อประมาณ 4-5 ปี มาแล้ว มีมหาวิทยาลัยหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีร้านขายสุราอาหารประมาณ 20 กว่าร้านตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับทางจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจ อบต. สสส. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบตรวจตรามิให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปใช้บริการร้านเหล่านั้นเพื่อเสพของมีนเมา การตรวจตรากระทำอย่างต่อเนื่องทุกคืน จนขณะนี้ร้านอาหารที่บริการของมีนเมาหมดสิ้นไปจากบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยร่วมกับทางตำรวจจัดทำโครงการสวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งร่วมมือกับหอพักเอกชนทำโครงการหอพักติดดาว กล่าวคือ ถ้าหอพักใดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะให้สิทธิเข้ามาตั้งโต๊ะรับนักศึกษาที่ต้องการหาที่พักนอกมหาวิทยาลัยโดยหอพักเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกติกากิจการมหาวิทยาลัยกำหนด โครงการดังกล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จเพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้รับผิดชอบทางราชการ มหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย

จึงกล่าวได้ว่า ถ้ามีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมมือกันอย่างจริงจัง และไม่ทำชนิดที่เรียกว่า “ไฟไหม้ฟาง” แล้ว ความสำเร็จจะเกิดขึ้น ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการยกย่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แต่เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า สังคมใดถ้าผู้มีหน้าที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12443

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 54.95 Ad Value: 49,455

PRValue (x3): 148,365

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ: กฎหมายกับการปฏิบัติในสังคมไทย

มีความตั้งใจอย่างจริงจังแล้ว ผลสำเร็จย่อมบังเกิด
แก่สังคมนั้น

สุดท้ายนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ารัฐบาลภายใต้
การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถทำให้ผู้มี
หน้าที่ในสังคมปฏิบัติงานอย่างจริงจังและจริงจังสังคมไทย
จะประสบความสำเร็จดังที่ท่านปรารถนาอย่างแน่นอน